

Số: /BC-PTNMT

Vĩnh Châu, ngày tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Về việc giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Công văn số 3379/UBND-NC ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu về việc báo cáo giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Vĩnh Châu báo cáo giải trình các vấn đề kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

1. Cử tri kiến nghị xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở khu vực tái định cư để người dân sửa chữa nhà ở (Khóm 6, Phường 1)

Theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ số 1432/KL-TTTP ngày 08/6/2016 đây là trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp không đúng quy định. Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu đã điều chỉnh nội dung quyết định giao đất ở từ giao đất không thu tiền sử dụng đất thành giao đất có thu tiền sử dụng đất, đồng thời triển khai các quyết định và thu hồi giấy chứng nhận đã cấp. Tuy nhiên khi cấp lại thì phải thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

Phòng Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo giải trình tại Báo cáo số 40/BC-PTNMT ngày 14/6/2023.

2. Cử tri kiến nghị các ngành chức năng cần quản lý chặt và có biện pháp xử lý nghiêm các hộ nuôi tôm ao bạt xả nước trực tiếp ra môi trường chưa qua xử lý (phường Khánh Hòa)

Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Phòng Kinh tế thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường thường xuyên tuyên truyền, khuyến cáo người dân nhận thức đầy đủ về công tác bảo vệ môi trường, không được xả nước thải nuôi tôm chưa qua xử lý ra môi trường chung. Tuyên truyền đến các cơ sở, hộ nuôi tuân thủ đúng quy trình xả thải, thiết kế ao nuôi phải đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 22/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/7/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản. Phải có diện tích ao xử lý nước thải tối thiểu 10% tổng diện tích ao nuôi.

Thời gian tới Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

3. Cử tri xã Lạc Hòa kiến nghị thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được kịp thời cho người dân

Ghi nhận ý kiến của bà con cử tri, tuy nhiên đề nghị Ủy ban nhân dân xã Lạc Hòa rà soát, phân loại từng trường hợp, vướng mắc cụ thể hoặc liên hệ người dân trực tiếp lên Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Vĩnh Châu để được hướng dẫn thêm.

Trên đây là báo cáo, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND thị xã;
- UBND thị xã;
- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Đào Công Chương